

Số: 876/TB-CTHADS

Quảng Bình, ngày 18 tháng 9 năm 2018

THÔNG BÁO

Kết luận của Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tại Hội nghị giao ban cán bộ chủ chốt của Cục Thi hành án dân sự.

Sáng ngày 17/9/2018, tại Hội nghị giao ban, đánh giá kết quả công tác Thi hành án dân sự 11 tháng năm 2018 và đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ thời gian tiếp theo; Đồng chí Cục trưởng, thay mặt Lãnh đạo Cục đã đánh giá tình hình và triển khai các nội dung công việc cụ thể sau đây:

1. Đánh giá tình hình: Trong 11 tháng của năm 2018, công chức, người lao động các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã có nhiều nỗ lực cố gắng, đề cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy, quy chế cơ quan; công tác tiếp dân được quan tâm nhiều hơn và kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đảm bảo kịp thời, đúng quy trình; việc quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản công đúng quy định và tiết kiệm; mối quan hệ phối hợp với các ngành hữu quan được duy trì. Đồng chí Cục trưởng đã biểu dương tinh thần, trách nhiệm của công chức, người lao động trong thời gian qua.

Số liệu thống kê 11 tháng năm 2018, tỷ lệ thi hành xong về việc đạt 84%, về tiền đạt 52,7%. Có 03 đơn vị đạt 4/4 chỉ tiêu cơ bản: Chi cục Thị xã Ba Đồn, Chi cục Bồ Trạch, Chi cục Minh Hóa; có 02 đơn vị đạt 3/4 chỉ tiêu cơ bản: cơ quan Cục và Chi cục Tuyên Hóa. Nhưng kết quả toàn hệ thống trong tỉnh mới đạt 2/4 chỉ tiêu cơ bản (đặc biệt có 02 đơn vị mới đạt 1/4 chỉ tiêu (về việc): Chi cục Lệ Thủy và Chi cục Quảng Ninh.

2. Kết luận về một số công việc cụ thể:

Qua tổng hợp một số khó khăn, vướng mắc, các ý kiến thảo luận, Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình kết luận một số nội dung như sau:

2.1. Yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị trong toàn hệ thống tập trung thống nhất thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Cục trên các mặt công tác theo địa bàn đã được phân công, trong đó tập trung kiểm tra rất ráo công việc, tiến độ giải quyết hồ sơ của Chấp hành viên; bảo đảm kết quả cao nhất so với chỉ tiêu nhiệm vụ đã được giao đầu năm.

Các đơn vị đã hoàn thành chỉ tiêu tiếp tục phấn đấu, tổ chức thi hành án nhất là các vụ việc có giá trị lớn, có điều kiện thi hành được trong năm để góp phần vào kết quả chung của toàn tỉnh. Đơn vị chưa đạt chỉ tiêu phải rất ráo, không



có tư tưởng “*buông thả*”, lấy lý do năm 2018 khả năng không đạt chỉ tiêu nên đề sang năm 2019 thi hành. Lãnh đạo Cục đã được phân công chỉ đạo theo địa bàn có trách nhiệm bám – nắm tình hình để chỉ đạo.

2.2. Tổng hợp, thống kê các khó khăn, vướng mắc về nghiệp vụ trong thực tiễn tổ chức THADS để kiến nghị đề xuất với cấp có thẩm quyền. Đồng chí Phó Cục trưởng phụ trách nghiệp vụ trực tiếp chỉ đạo, Lãnh đạo Phòng nghiệp vụ và tổ chức thi hành án tham mưu.

2.3. Tiếp tục triển khai Kế hoạch kiểm tra công tác Thi hành án dân sự cuối năm 2018 đối với các số cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh theo Thông báo số 854/TB-CTHADS ngày 07/9/2018 của Cục THADS tỉnh.

Tập trung chỉ đạo giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, các kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác THADS; xem xét thành lập các Tổ xác minh, kiểm tra tiến hành kiểm tra trực tiếp các vụ việc khi có đơn thư khiếu nại, tố cáo. Đồng chí Phó Cục trưởng phụ trách công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại – tố cáo chỉ đạo, Lãnh đạo Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tham mưu.

2.4. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác thi đua – khen thưởng cuối năm 2018 đúng quy định về trình tự thủ tục và thời gian theo yêu cầu của Tổng cục Thi hành án dân sự; thực hiện tốt nguyên tắc, quy trình, thủ tục liên quan đến công tác tổ chức cán bộ (điều động, bổ nhiệm công chức...). Lãnh đạo Phòng tổ chức – cán bộ tham mưu; Đồng chí Cục trưởng trực tiếp chỉ đạo.

2.5. Tập trung thực hiện tốt công tác báo cáo, báo cáo thống kê bảo đảm chính xác về số liệu, đúng thời hạn quy định; tham mưu xây dựng các báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của Tổng cục Thi hành án dân sự và cấp ủy, chính quyền địa phương (báo cáo số liệu án về kinh tế - tham nhũng theo định kỳ quy định; kết quả thu hồi tiền, tài sản của các vụ án về kinh tế, tham nhũng; lập danh sách việc chưa có điều kiện thi hành tồn đọng nhiều năm...).

Triển khai đúng tiến độ về phần mềm Thống kê và thụ lý thi hành án theo Công văn số 2837/TCTHADS-TKDLCT ngày 31/7/2018 của Tổng cục THADS về triển khai chính thức Phần mềm quá trình thụ lý, tổ chức THA và báo cáo thống kê THADS trong toàn quốc và Công văn số 515/CTHADS-VP ngày 17/7/2018 của Cục THADS tỉnh QB.

Đồng chí Phó Cục trưởng phụ trách Văn phòng chỉ đạo thực hiện, Lãnh đạo Văn phòng Cục tham mưu.

2.6. Giao Chánh Văn phòng Cục, Kế toán trưởng hành chính tham mưu thực hiện Công văn số 3089/BTP-TCTHADS ngày 09/9/2016 của Bộ Tư pháp về việc thi hành quyết định của Tòa án liên quan đến giải quyết phá sản, trong đó có nội dung liên quan đến kinh phí bảo đảm thi hành quyết định phá sản của Tòa án.

Kế toán trưởng nghiệp vụ thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu số liệu giữa báo cáo thống kê cuối năm và số liệu tại sổ sách kế toán (phần mềm Kế toán

ngiệp vụ THA) bảo đảm chính xác, khớp số liệu; kịp thời báo cáo, đề xuất Lãnh đạo Cục các vướng mắc phát sinh (nếu có) để chỉ đạo giải quyết.

Đồng chí Phó Cục trưởng phụ trách Văn phòng Cục chỉ đạo; Lãnh đạo Văn phòng Cục tham mưu.

2.7. Kết thúc năm công tác 2018 (30/9/2018) – các cơ quan Thi hành án dân sự toàn tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ của năm 2019 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu; Lãnh đạo các Chi cục, các Phòng chuyên môn, Văn phòng Cục nghiêm túc chấn chỉnh kỷ cương, nề nếp, tác phong làm việc, công tác – không để xảy ra tư tưởng, tâm lý “xả hơi, nghỉ ngơi” cuối năm.

Trên đây là Thông báo kết luận của Đồng chí Cục trưởng Cục THADS tỉnh Quảng Bình tại Hội nghị giao ban cán bộ chủ chốt. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương chỉ đạo, đôn đốc thực hiện có hiệu quả.

Cục trưởng Cục THADS tỉnh giao Văn phòng Cục theo dõi, tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Cục THADS (để BC);
- Các Chi cục, các Phòng CM;
- Lưu: VT,

**TL. CỤC TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Mai Mạnh Cường